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SVEITARFÉLAGIÐ SKAGASTRÖND

Fjárlaganefnd 8.október 2014.

1 Sjávarútvegur
Sveitarstjórn skorar á þingmenn aö beita sér fyrir að veiðigjald á sjávarafla 
renni að hluta til þeirra sjávarbyggða sem byggja afkomu sína á veiðum og 
vinnslu. Sveitarstjórn leggur áherslu á að bæði byggðakvóti og línuívilnun 
haldist sem bein byggðaaðgerð og stuðningur við útgerðir og vinnslu sem eiga 
undir högg að sækja í rekstri.

2 Húshitunarkostnaður
Sveitarstjórn lýsir áhyggjum af hækkun virðisaukastkatts á raforku og 
hitaveitur sem hækkar úr 7% í 12%. Hækkunin kemur beint sem nýjar álögur 
á heimilin í landinu og harðast niður á þeim sem eru að kaupa dýrurstu 
orkuna til húshitunar. Sveitarstjórn skorar því á þingmenn að leita allra leiða 
til mótvægisaðgerða.

3 Hafnarmál

Sveitarstjórn Skagastrandar skorar á þingmenn að styðja við endurskoðun 
hafnalaga sem Innanríkisráðherra lagði fram núna í september. Sömuleiðis er 
skorað á þingmenn að beita sér fyrir að fjárframlög til hafnarframkvæmda 
verði aukin umtalsvert.

Með frumvarp til hafnalaga er m.a. lögð til breyting á núverandi 24. gr. 
laganna þannig að heimilað verði að veita fé til meiriháttar endurbóta á þeim 
mannvirkjum sem hafnir víða um land sjá nú fram á að þurfi að endurgera 
með miklum tilkostnaði. Með frumvarpinu er einnig lögð til breyting á 
kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga á nýframkvæmdum og heimilaður 
stuðningur við úreldingu hafna.

Ljóst er hins vegar að 107,4 milljóna framlög til Hafnabótasjóðs til að standa 
undir framkvæmdum og viðhaldi í höfnum samkvæmt fjárlögum 2015 er langt

f ' i ^ i ^ ö in ín rm m  n m  f íátqt^ f i r  f ^ l r n r í í p r  á hinDTnpnn k io rd æ m i s in s

að beita sér fyrir að framlög á fjárlagalið 6.70 til hafnabótasjóðs verði að 
lágmarki 500 milljónir.
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Úr frumvarpi til fjárlaga 2015 -  liður 06-662 Hafnarframkvæmdir
í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2015 er gert ráð fyrir framlögum til hafnarframkvæmda 
upp á um 748,7 m.kr. Er það lækkun um 437,9 m.kr. aö raungildi frá f j á r l ö g u m  

ársins 2014.

Af 748,7 m.kr. fer yfir helmingur eöa 387 m.kr. í framkvæmdir við Landeyjarhöfn og 
rúmlega 30% í Húsavíkurhöfn. Framlög í Hafnabótasjóð lækka um briðjung og 
heildarframlög til hafnaframkvæmda um tæp 37%.
06-662 Hafnarframkvæmdir

Fjárlög2014 Fjárlög2015_____Breytíng
Almennur rekstur:
1.01 Almennur rekstur 1 3,1 13,2 0, 76%

Stofnkostnaður:
6.70 Hafnabótasjóður 162,4 107,4 -33,87%
6.72 Landeyjahöfn 660,0 387 -41,36%
6.73 Húsavíkurhöfn 348,0 238 -31,61%
6.76 Ferjubryggjur 3,1 3,1 0,00%
Stofnkostnaður sam ta/s 1 »186,6 735,5 -38,02%

Gjöícf sam  taís 1.186,6 748s7 -36,90%

4 Samgöngumál

4.1.1 Þverárfjallsvegur- Skagastrandarvegur
Endurbygging vegtengingar frá Norðurlandsvegi að Þverárfjallsvegi sem er 
sameiginlegt áherslumál sveitarfélaganna á Norðurlandi vestra hefur verið sett 
á 3. tímabil langtíma samgönguáætlunar. Gerð tengingar Þverárfjallsvegar frá 
Laxá á Refasveit að Norðurlandsvegi fyrir ofan Blönduós er því áætluð á 
árunum 2019-2022.
Vegna síaukins umferðarþunga og þess hve lélegur og hættulegur núverandi 
vegur er á þessu svæði hlýtur umrædd framkvæmd að þurfa að færast fram á
2. tímabil áætlunarinnar, á árin 2015 -2018.
Nú verður ekki lengur undan vikist að þingmenn beiti sér fyrir að tryggja að 
svo geti orðið.

5 Verkefni á rannsókna- og menningarsviði
Sveitarstjórn styður umsóknir nokkurra sprotaverkefnaá rannsókna- og 
menningarsviði og óskar eftir að þingmenn standi vörð um þeirra hag við 
breyttar aðstæður þar sem umsóknar- og stuðningsferlið hefur færst frá 
íjárlagagerð til afgreiðslu viðkomandi ráðuneyta.
Á Skagaströnd eru eftirfarandi fyrirtæki/stofnanir sem þurfa á góðum 
stuðningi að halda:

• BioPol sjávarlíftæknisetur,
* Menningarfélagið Spákonuarfur
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• Nes listamiðstöð,
• Rannsóknasetur Háskóla íslands á Norðurlandi vestra,

Sveitarstjórn lýsir áhyggjum sínum yíir að ekki hefur verið staðið við að 
fjármagna menningarsamninga eins og lofað hafði verið þegar verkefni 
fjárlaganefndar fóru inn til einstakra ráðuneyta á þessu sviði. Sveitarstjórn 
lýsir jafnframt áhyggjum sínum yfir tregðu á frágangi framangreindra mála 
sem hefur leitt til þess að ekki hefur verið hægt að auglýsa menningarstyrki og 
einstök verkefni því búið við mikla óvissu. Á sama hátt dróst það fram í maí sl. 
að ganga frá fjármögnun á verkefnum BioPol sem olli mikilli truflun á 
starfseminni. Skorað er á þingmenn að beita sér fyrir betra verklagi í þessum 
efnum.

6 Heilbrigðismál

a) Sameiningar heilbrigðisstofnanna
Sveitarstjórn Skagastrandar minnir þingmenn á ábyrgð þeirra vegna 
framkvæmdar á sameingum heilbrigðisstofnanna. Skorað er á þingmenn að 
standa vaktina með heimamönnum og tryggja að þjónusta sameinaðrar 
stofnunnar verði ásættanleg fyrir íbúanna.

b) Dvalarheimilið Sæborg
Sveitarstjórn óskar eftir stuðningi þingmanna til að leiðrétta forsendur 
rekstrar Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Sæborgar sem berst í bökkum 
fjárhagslega vegna fækkunar dvalar- og hjúkrunarrýma.
Skorað er á þingmenn að beita sér fyrir þeirri breytingu á 
greiðslufyrirkomulagi vegna dvalar -  og hjúkrunarrýma að litið verði til 
óhagræðis af því að reka litlar einingar og því verði greiðslur til þeirra hærri á 
hverja einingu en til stærri dvalar- og hjúkrunarheimila sem njóta hagkvæmni 
stærðarinnar.

Dvalarheimilið Sæborg á Skagaströnd hefur verið rekið með halla til fjölda ára 
0 0  í rann pímino'ís ppnpið vem a fiárhaeslegs stuðnings sveitarfélaganna í A- 
Hún. Með fækkun dvalar- og hjúkrunariýma hafa rekstrarmöguleikar 
heimilisins versnað enn og horfur á að aukinn kostnaður færist yfir á 
sveitarfélögin sem mega ekki við frekari byrðum.
Þrátt fyrir ítrekaðar viðræður við þingmenn og ráðherra um margra ára skeið 
hefur lítið eða ekkert miðað í þá átt að mæta vanda lítill heimila sem 
Sæborgar.
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c) Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið sér um gerð uppkasts að greinargerð.

d) Leitað verður m.a. til vaxtarsamnings Norðurlands vestra um kostun á gerð

kynningarefnis og kynningum fyrir fjárfesta.

e) Landsvirkjun leggur til upplýsingar umorkumál.

Reykjavík 10. október 2014

Iðnaðar- og viðskiptaráðherra

f.h. Húnavatnshrepps

f.h. Blönduósbæjar

f.h. Skagabyggðar

f.h. Sveitarfélagsins Skagastrandar



3. Verkefnisstjórn

Verkefnisstjóm útfærir einstaka verkþætti á grundvelli þeirra meginlína sem dregnar eru upp í 

þessari viljayfirlýsingu og ber ábyrgð á framvindu verksins. Oskað verður eftir þátttöku eins 

fulltrúa frá eftirfarandi fimrn aðilum:Blönduósbæ, Húnavatnsbreppi, 

Skagabyggð,Sveitarfélaginu Skagaströnd,og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti. 

Landsvirkjun á ekki beina aðkomu að verkefnisstjóminni en mun vinna með henni og afla 

nauðsynlegra upplýsinga sem tengjast raforkumálum eins og þörf verður fyrir.Úr röðum 

fulltrúa heimamanna velur verkefnisstjóm sér formann sem einnig verður talsmaður hennar.

Verkefnisstjómin ber ábyrgð á eftirfarandi verkþáttum:

a) Undirbúningsvinnu, greinargerð og eftirfylgni.

b) Kynningu á niðurstöðum og tillögum fyrir ríkisstjóm og héraðsbúum.

c) Gerð kynningarefhis um sérkenni og styrkleika svæðisins m.t.t. atvinnuþróunar.

d) Kynningu og markaðssetningu iðnaðarkosta svæðisins fyrir fjárfestum.

4. Tímarammi 

Efitirfarandi tímasetningar eru settar fyrir verkið:

a) Fyrsti fundur verkefnisstjómar 15. október 2014

b) Undirbúningsvinna hefst 15. nóvember 2014

c) Gagnaöflun undirbúningsvinnu lokið 15. mars 2015

d) Uppkast að greinargerð tilbúið 15. apríl 2015

e) Kynning á niðurstöðum og tillögum maí 2015

f) Gerð kynningarefnis fyrir ijárfesta o.fl. maí-júlí 2015

g) Kynning fyrir fjárfestum ágúst-september 2015

h) Verkefnisstjóm lýkur störfum 1. oktober 2015

0 Akvörðun um framhald og skipulag þess september 2015

5. Kostnaður ogframlög 

Efitirfarandi meginreglur gilda um kostnað og framlög:

a) Hver fyrir sig ber kostnað af starfi og þátttöku eigin fulltrúa í verkefhisstjóm. 

Byggðasamlag um atvinnu og menningarmál í A-Hún verður ijárhagslegur 

umsjónaraðili að hálfu sveitarfélaganna.

b) Gagnaöflun verður á hendi sveitarfélaganna, SSNV-atvinnuþróunar og 

Byggðastofnunar.



Meginþættir undirbúningsvinnunnar verða birtir í stuttri greinargerð sem verður aðgengileg 

öllum á netinu.



Viljayfírlýsing
um samstarf á sviði atvinnuuppbyggingar í Austur-Húnavatnssýslu

milliríkisstjómar íslands,Blönduósbæjar, Sveitarfélagsins Skagastrandar, Húnavatnshrepps og 

Skagabyggðar.

1. Inngangur

Viljayfirlýsing þessi byggir á þingsályktun Alþingis frá 17. október 2013 þar sem 

ríkisstjómirmi er falið að koma á samstilltu átaki stjómvalda og sveitarfélaga í Austur- 

Húnavatnssýslu um eflingu atvinnulífs og sköpun nýrra starfa með nýtingu raforku sem 

framleidd er í Blönduvirkjun. Markmiðið með átakinu er að efla atvinnulíf og 

samkeppnishæfni svæðisins og undirbúa uppbyggingu fyrir orkunýtingu Blönduvirkjunar og 

jafnframt vinna að markaðssetningu svæðisins fyririðnaðarkosti, svo sem fyrir gagnaver. 

Tilgangurinn er að skapa þann fjölda starfa sem nauðsynlegur er til að stöðva varanlega 

fólksfækkun í Austur-Húnavatnssýslu.

Aðilar að viljayfirlýsingunni em sammála um mikilvægi þess að raforka sem til verður í 

héraðinu nýtist íbúunum til atvinnuuppbyggingar. Með viljayfirlýsingunni er stefnt að því að á 

árinu2015 verði undirbúningsvinnu lokið þannig að unnt verði að ganga til samninga við 

orkukaupanda eða orkukaupendur um atvinnuuppbyggingu í Austur-Húnavatnssýslu fyrir 

iðnað eða aðra atvinnustarfsemi.

2. Undirbúningsvinna

í undirbúningsvinnu felst eftirfarandi:

a) Samantekt á þróun og stöðu atvinnulífs og mannlífs á Norðurlandi vestra.

b) Yfirlit um orkuframleiðslu og orkuflutningskerfið almennt og um nýtingu orku sem

framleidd er í Blönduvirkjun.

c) Yfirlit um landfræðilega og umhverfislega þætti.

d) Grunnupplýsingar um innviði og skipulagsmál.

e) Samantekt um helstu möguleika í atvinnuuppbyggingu sem gætu komið til greina

f) Niðurstöður og tillögur.
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7 Atvinnuleysisbætur og VMST.
Sveitarstjórn lýsir miklum áhyggjum af þeim niöurskurði sem er á framlögum 
til Vinnumálastofnunar og skorar á þingmenn að standa vörð um það 
öiyggisnet sem er fólgið í atvinnuleysisbötum og þjónustu VMST. 
Vinnumálastofnun sem samkvæmt frumvarpi til fjárlaga er ætlaður 
niðurskurður um lOOmilljónir kröna mun bíða verulega hnekki ef þær 
fýrirætlanir ganga eftir í fjárlögum. Ljóst er að niðurskurðurinn muni fýrst og 
fremst koma fram sem fækkun starfsmanna sem hafa verið að veita 
atvinnulausum þjönustu í Reykjavík og á Skagaströnd. Ef umræddur 
niðurskurður nær fram að ganga má reikna með fækkun starfa á 
þjónustuskrifstofunni á Skagaströnd um 3-4 störf. Fyrirliggjandi er að þótt 
stórum hópi fólks verði „sparkað út af bótum“ verðaþað eftir sem áður 
atvinnuleitendur og þurfa áfram þjónustu sem miðar að því að draga úr því 
böli sem atvinnuleysið er.
Sveitarstjórn skorar á þingmenn að beita sér gegn framangreindum 
niðurskurði. Sveitarstjórn skorar einnig á þingmenn að aðstoða við að finna 
skrifstofu VMST á Skagaströnd ný verkefni og minnir í því sambandi á tillögur 
sem kynntar hafa verið nefnd sem starfar á vegum forsætisráðuneytisins og er 
ætlað að styrkja stöðu Húnavatnssýslna og Skagafjarðar.

Skagaströnd, 8. október

f.h.Sveitarstjörn Skagastrandar 
Adolf H.Berndsen oddviti
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